



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสปป.ลาว (Weekly News From Vientiane)

รวบรวมโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เวียงจันทน์

ฉบับที่ 120

7 - 11 ก.ย. 2558

1. สปป.ลาว มีนโยบายผลิตข้าวแบบอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก

ตั้งแต่กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้กำหนดเป้าหมายสินค้า ยุทธศาสตร์ด้านกสิกรรม เช่น ข้าว และสัตว์ เป็นต้น ท่านทอง สะหวัน บุนมี ได้ลงทุนก่อตั้งบริษัท พันเพ็ดพัฒนากสิกรรม จำกัด ผู้เดียว โดยเปลี่ยนรูปแบบการผลิตแบบไร่นาขนาดเล็กเป็นไร่นาขนาดใหญ่ โดยใช้เครื่องจักรช่วยในการผลิตแบบครบวงจร เพื่อช่วยลด ต้นทุนและให้ได้ผลผลิตมากขึ้น

ท่านทองสะหวัน บุนมี ผู้อำนวยการบริษัทพันเพ็ดพัฒนากสิกรรม จำกัด ผู้เดียว กล่าวว่า สืบต่อมติการประชุมใหญ่ครั้งที่ 9 ของพรรค และมติการประชุมใหญ่ครั้งที่ 5 ขององค์คณะพรรคคนครหลวงเวียงจันทน์ ในการเปลี่ยนให้เป็นแบบอุตสาหกรรมและมีความทันสมัยด้วยการใช้เครื่องจักรในการผลิต, ปรับปรุงไร่นาให้มีขนาดใหญ่ ยกระดับคุณภาพการผลิตให้สูงขึ้นตามรูปแบบ 2+3 บริษัท ในปี 2010 เริ่มทดลองปลูกข้าวในเนื้อที่ 30 เฮกตาร์ โดยใช้เครื่องจักรในการผลิตทุกขั้นตอน พบว่า ประหยัดเวลาและต้นทุนต่ำ เมื่อเทียบกับการใช้เครื่องจักรกับการใช้แรงงานคน ต้นทุนลดลงเกือบ 4 ล้านกีบต่อเฮกตาร์และได้ผลผลิตมากกว่า เมื่อได้ผลตอบแทนมากขึ้น บริษัทจึงพยายามขยายพื้นที่การผลิตเพิ่มขึ้นอีก โดยการปลูกระดุมเกษตรกรรมและก่อตั้งเป็นกลุ่มการผลิตได้ถึง 8 กลุ่ม, มีจำนวน 200 กว่าครอบครัวเข้าร่วม ณ เขตเมืองหาดชายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ ตามนโยบาย 2+3 ทำให้มีเนื้อที่ในการผลิต 300 เฮกตาร์ ในปี 2011-2012 และ 500 เฮกตาร์ในปี 2013-2014 และ 700 เฮกตาร์ในปี 2014-2015

การดำเนินนโยบายการผลิตเป็นสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายบริษัท คือ ส่งเสริมการผลิต เป็นตลาดซื้อ-ขาย ซึ่งบริษัทได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วจำหน่ายออกสู่ท้องตลาดภายใน และเร่งพัฒนาเพื่อตลาดต่างประเทศ โดยการปลูกข้าวที่ต่างประเทศต้องการ ปลูกข้าวเสนอให้อุตสาหกรรมทั้งภายในและต่างประเทศ ภายในปี 2020 มีเป้าหมายขยายเนื้อที่ให้ได้ 2,000 เฮกตาร์ในเขตศูนย์กลางเมืองหาดชายฟอง, เมืองนาชายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ และเมืองทุละคม แขวงเวียงจันทน์



Social – Economic News / 07.09.2015

ความคิดเห็น/คำแนะนำ

สปป.ลาว มีนโยบายด้านเกษตรกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวขึ้น โดยมุ่งการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนภายในประเทศและส่งเสริมการผลิตเพื่อการส่งออก เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศมีความคล่องตัวและมีเสถียรภาพมากขึ้น ทั้งนี้ถือเป็นการสร้างความไว้วางใจสำหรับนักลงทุนที่สนใจและต้องการมาลงทุนใน สปป.ลาว มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยที่มีความสนใจด้านนี้ อย่างไรก็ตาม ควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด รวมทั้งระเบียบกฎหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

2. แขวางบ่อแก้ว มุ่งเน้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

เพื่อให้เศรษฐกิจและสังคมของขวางบ่อแก้วในอีก 5 ปีข้างหน้ามีการขยายตัว ปัจจุบันขวางบ่อแก้วได้กำหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนและผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจที่จะส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากแหล่งข้อมูลของขวางบ่อแก้วที่ได้รายงานในการประชุมของเดือนที่ผ่านมา ทราบว่า เพื่อสานต่อและให้การรับรองว่า ขวางบ่อแก้วจะมีเสถียรภาพทางด้านการเมือง สังคม ที่มีความสงบสุขและเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนมุ่งเน้นให้คุณภาพชีวิตของประชาชนได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น

ภายใน 5 ปีข้างหน้า ขวางบ่อแก้วจะขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง, มั่นคง, ปรับตัวตามจังหวะการเติบโตให้อยู่ในระดับเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี และรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายใน (GDP) ให้บรรลุ 3,788 พันล้านกีบ เฉลี่ยรายรับต่อหัว 2,375 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี โดยให้ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 (รวมร้อยละ 34.8) ด้านอุตสาหกรรมเพิ่มร้อยละ 11.1 รวม (ร้อยละ 21.1) และการบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 (รวมร้อยละ 44.1) ของ GDP

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ขวางบ่อแก้วยังมีความต้องการให้มีการลงทุนทั้งหมด 3,009 พันล้านกีบ และจะดำเนินการส่งออกให้บรรลุ 230 ดอลลาร์สหรัฐ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี และเก็บรายรับเข้างบประมาณให้ได้ 369.86 พันล้านกีบ และดำเนินการด้านรายจ่าย คือ 1,563 พันล้านกีบ (รวมร้อยละ 41) ของ GDP นอกจากนี้ ยังจะผลิตข้าวให้ได้ 481,870 ตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4) เฉพาะในปี 2020 ผลิตให้ได้ 101,760 ตัน เปรียบเทียบในปี 2014 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.35 ในเนื้อที่ 25,700 เฮกตาร์ มุ่งเน้นให้มีการผลิตข้าวเพื่อส่งออกให้ได้ 11,309 ตัน และสร้างมูลค่าการส่งออกให้บรรลุ 230 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี ทำให้จำนวนหมู่บ้านและครอบครัวภายในขวางได้ใช้ไฟฟ้ารวมร้อยละ 100 และขวางได้คาดการณ์ไว้ว่า อัตราคนยากจนภายในขวางจะเหลือเพียงร้อยละ 5, ครอบครัวยากจนให้เหลือร้อยละ 3, สร้างหมู่บ้านแห่งการพัฒนาให้ได้ร้อยละ 75 และสร้างหมู่บ้านที่ใหญ่กลายเป็นตัวเมืองขนาดเล็กในชนบทให้ได้ 5 จุด

Social – Economic News / 07.09.2015

ความคิดเห็น/คำแนะนำ

จากปัญหาความต้องการในการลงทุนของแขวงบ่อแก้ว ได้นำไปสู่แนวทางการกำหนดแผน และประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพและความพร้อม เพื่อรองรับการลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ โดยอาศัยจุดเด่นของแขวงบ่อแก้วที่น่าสนใจคือ การมีพรมแดนติดกับประเทศไทย, พม่า และห่างจากชายแดนจีนเพียง 100 กิโลเมตร ฉะนั้น แขวงบ่อแก้วจึงถือเป็นอีกพื้นที่หนึ่งใน สปป.ลาว ที่น่าสนใจ สำหรับการลงทุนของนักลงทุนไทย โดยเฉพาะภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการบริการ

3. จุดหมายการพัฒนา 5 ปีของนครหลวงเวียงจันทน์

นครหลวงเวียงจันทน์ได้กำหนดเป้าหมายโดยรวมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปี ครั้งที่ 8 ตั้งแต่ปี 2016-2020 คือ รับประทานเสถียรภาพทางการเมือง ความสงบ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมอย่างเคร่งครัด สานต่อการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้สำเร็จ เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอย่างจริงจัง เพื่อให้ สปป.ลาว บรรลุเงื่อนไขการหลุดพ้นออกจากสถานะภาพประเทศด้อยพัฒนา ในปี 2020 โดยผลักดันการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สมดุล และยั่งยืน มีการคุ้มครองและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนาตามทิศทางที่จะส่งเสริมและขยายจุดแข็งที่ซ่อนอยู่ นอกจากนี้ นครหลวงเวียงจันทน์ยังมีข้อได้เปรียบ คือ การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและทั่วโลกอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับการดำเนินการด้านมหภาคนั้น ได้มีการพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆในสังคมให้ลดลงอยู่ในระดับเกณฑ์ของนครหลวงอาเซียน กำจัดภัยอันตรายจากยาเสพติดให้อยู่ในเกณฑ์ต่ำที่สุด มีการแข่งขันเพื่อทำให้อุดมรวมผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน (GDP) เพิ่มขึ้น เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 11 ต่อปี, ยกระดับฐานะและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองให้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 68 ลดแรงงานเกษตรกรรมให้ได้ร้อยละ 10 ต่อปี เท่ากับประมาณ 20,000 คน ค้นหาแหล่งทุนเพื่อใช้ในการพัฒนา 5 ปี ให้ได้ ร้อยละ 35.75 ของGDP ค้นหาแหล่งรายรับงบประมาณให้ได้ร้อยละ 28-30 ของGDP เร่งแก้ไขภาระหนี้เก่าก่อนปี 2015 ให้ลดลงอยู่ในระดับ ร้อยละ 40 และยุติการสร้างหนี้ใหม่ให้ได้ ขยายหน่วยงานธุรกิจและผู้ประกอบการในสาขาธุรกิจให้ได้ร้อยละ 80 ลดอัตราการตายของเด็กช่วงอายุ 5 ปี ให้ยังเหลือ 25 ใน 1,000 คน แก้ปัญหาโรคร้ายแรงได้ในเกณฑ์สูงสุด เสริมสร้างครอบครัวผาสุก หมู่บ้านวัฒนธรรมใหม่ ลดอัตราการหย่าร้างและภัยสังคมให้อยู่ในเกณฑ์ต่ำ

พร้อมทั้งผลักดันให้มีพื้นที่สีเขียวปกคลุมรวมร้อยละ 70 และปลูกต้นไม้ 2 ต้นต่อคนต่อปี ลดแรงงานเกษตรกรรมจากการดำนาเกี่ยวข้าวด้วยมือให้ได้ร้อยละ 10 ต่อปี คุ้มครองแรงงานต่างประเทศให้ได้ร้อยละ 95 สร้างเขตเมืองใหม่ให้ปรากฏขึ้น สร้างเทศบาล 4 ตัวเมืองให้เป็นรูปเป็นร่าง คือ บ้านเพี้ยลาด เมืองสังทอง, บ้านไร่ เมืองปากงึม, บ้านท่าเตือ เมืองหาดชายฟอง และเขตดงหมากคาย เมืองໄໝ และสร้างเมืองใหญ่ให้เป็นตัวเมืองขนาดเล็กให้ได้ 3 แห่งขึ้นไป ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเกษตรใหม่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์โดยตั้งเป้าไว้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านคนต่อปี

Laophatthanews / 07.09.2015

ความคิดเห็น/คำแนะนำ

จากเป้าหมายโดยรวมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปีของ สปป.ลาว จะเห็นได้ว่า เนื้อหาของแผนฯ ได้เน้นให้ความสำคัญของการแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้การบรรลุเป้าหมายจำเป็นต้องมีแหล่งทุนที่จะสามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนาตามแผน 5 ปีนี้ได้ โดยทาง สปป.ลาว จึงได้เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นช่องทางที่จะสร้างแหล่งทุนให้เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการพัฒนา จึงพยายามส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เน้นธรรมชาติ ขยายวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมอันดั้งเดิมของชุมชน และท่องเที่ยวเชิงการเกษตร เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวใน สปป.ลาว เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุนไทยที่สนใจการลงทุนในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการได้เป็นอย่างดี

4. สปป.ลาว - เกาหลี ร่วมมือด้านการตลาดเงิน



ปัจจุบันรัฐบาล สปป.ลาว และ เกาหลี ได้เพิ่มความสัมพันธ์และร่วมมือกันในหลายด้าน โดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจและหนึ่งในนี้ก็คือ ด้านตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งมีการร่วมมือกันอย่างจริงจัง ล่าสุดธนาคารแห่ง สปป.ลาว และธนาคารกลางของเกาหลี ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจของโครงการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการเป็นครั้งประวัติศาสตร์โดยจัดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ระหว่างท่านนางจันสุก พมมะวัน รองหัวหน้ากรมพัสดุภัณฑ์ และท่านกี ชุน จัง รองหัวหน้ากรมและเป็นหัวหน้าโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ ห้องความร่วมมือสากลของธนาคารดังกล่าว เพื่อเป็นจุดริเริ่มในการปฏิบัติโครงการร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างธนาคารแห่ง สปป.ลาว และธนาคารทาง ส.เกาหลี โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการในการพัฒนาโครงสร้างตลาดการเงินและบทเรียนของเกาหลี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงตลาดการเงินของ สปป.ลาว ดีขึ้น

โครงการดังกล่าว จะให้คำปรึกษา แนะนำในการกำหนดนโยบายแก่บรรดาประเทศคู่ร่วมมือ โดยผ่านหลายช่องทาง มีทั้งการศึกษาดูงานที่เกาหลี และคณะเชี่ยวชาญจากเกาหลี สามารถให้พนักงานธนาคารแห่ง สปป.ลาว ผู้ที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านตลาดเงินและสภาพการขยายตัวของตลาดการเงินของ สปป.ลาว

นับแต่ปลายปี 2551 ที่ผ่านมาธนาคารแห่ง สปป.ลาว ได้ประสบความสำเร็จในการเซ็นบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน และวันที่ 10 ตุลาคม 2553 ตลาดหลักทรัพย์ลาว ได้เปิดอย่างเป็นทางการ และในต้นปี

2554 ตลาดหลักทรัพย์ลาวก็ได้ดำเนินการซื้อ-ขายหุ้น นอกจากนี้ก็มีการเปิดตัวและดำเนินธุรกรรมการเงินของนักธุรกิจจากเกาหลี นอกจากนี้ธนาคารบูยองและอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลแห่งความสัมพันธ์และการร่วมมือ ทำให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นของตลาดเงินและตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง

Laophatthanews / 04.09.2015

ความคิดเห็น/คำแนะนำ

โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านตลาดเงินและตลาดทุนของ สปป.ลาว กับเกาหลี ถือเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ สปป.ลาว อย่างมาก โดยเฉพาะด้านการเพิ่มขีดความสามารถ ศักยภาพ ทางด้านบุคลากร ด้านการบริหาร ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบให้มีความพร้อมและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการลงทุนและการบริโภคของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น สำหรับประเทศไทย ควรมีแนวทางพัฒนาเพื่อรักษาความสมดุลของระบบเงินภายในประเทศ และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากวิกฤตทางการเงินในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากนักลงทุนที่มีความต้องการไปลงทุนใน สปป.ลาว หรือประเทศอื่นควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดทางด้านการลงทุนของประเทศนั้นๆ ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการลงทุน เช่น เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น

เรียบเรียงโดย นางสาวธัญญารัตน์ ศรีสุมาตย์ และนางสาวปานระวี ทัดทาน
นักศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น